

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
LÂM ĐỒNG  
**CHI CỤC KIỂM LÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 767 /KL-QLR

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2021

V/v tập trung thực hiện dứt điểm Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020; Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ và một số nội dung khác có liên quan đến thuê rừng.

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8116/UBND-ĐC ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tập trung thực hiện Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 và Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ và một số nội dung khác có liên quan đến thuê rừng.

Chi cục Kiểm lâm giao các Hạt Kiểm lâm trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp chưa có Quyết định cho thuê rừng:

Giao các Hạt Kiểm lâm trực thuộc rà soát các trường hợp thuê đất, thuê rừng trên địa bàn quản lý; chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, doanh nghiệp thuê rừng để tổ chức kiểm tra, rà soát, lập biên bản thống nhất số liệu diện tích, hiện trạng rừng phải thuê.

Các Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thuê rừng đề xuất. Thời hạn gửi hồ sơ về Chi cục Kiểm lâm để trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê rừng **trước ngày 30/11/2021** làm cơ sở ký hợp đồng thuê rừng theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp thuê rừng có tình không chấp hành thủ tục thuê rừng thì báo cáo và đề xuất thu hồi rừng để giao cho chủ rừng nhà nước quản lý.

*(Danh sách theo Phụ lục 1 đính kèm)*

2. Đối với các doanh nghiệp thuê rừng chưa ký hợp đồng thuê rừng:

Giao các Hạt Kiểm lâm trực thuộc rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuê rừng đã có Quyết định cho thuê rừng của UBND tỉnh ký hợp đồng thuê rừng (trừ những đơn vị đang bị vướng mắc hoặc đã đề xuất thu hồi dự án không thể ký hợp đồng thuê rừng) và nộp về Chi cục kiểm lâm **trước ngày 30/11/2021**. Trường hợp doanh nghiệp thuê rừng không chấp hành thì tổng hợp báo cáo, đề xuất thu hồi rừng đã cho thuê.

*(Danh sách theo Phụ lục 2 đính kèm)*

### 3. Đối với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê rừng:

Giao các Hạt Kiểm lâm trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký kết; đôn đốc doanh nghiệp thuê rừng chấp hành các nghĩa vụ tài chính về thuê rừng và bồi thường tài nguyên rừng (nếu có). Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm trên diện tích đất, rừng được thuê theo quy định. Định kỳ báo cáo Chi cục Kiểm lâm kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị có liên quan.

*(Danh sách các doanh nghiệp thuê rừng đã ký hợp đồng thuê rừng thuộc từng huyện sẽ chuyển vào hộp thư công vụ của từng Hạt Kiểm lâm).*

Đề nghị Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, KL<sub>(H)</sub>.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Đình Việt**